

Số: 256/BC-UBND

Đắk R'lấp, ngày 16 tháng 8 năm 2019

### BÁO CÁO

**Vv giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Tích trú tại thôn Quảng Chánh,  
xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp.**

Thực hiện Công văn số 125/HĐND-VP ngày 26/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thông báo kết quả giải quyết đơn khiếu kiện của công dân. UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết đơn ông Nguyễn Văn Tích, trú tại thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp như sau:

**1. Đối với nội dung kiến nghị việc UBND huyện Đắk R'lấp thu hồi đất của gia đình ông để xây dựng đường giao thông liên thôn, liên xã nhưng không đền bù, hỗ trợ.**

Vào năm 2001, UBND xã Đạo Nghĩa tiến hành xây dựng đường giao thông nông thôn dựa trên cơ sở các hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường, không thực hiện hỗ trợ, bồi thường.

Ngày 14/12/2009 ông Nguyễn Văn Tích có đến Tổ Tiếp công dân huyện để khiếu nại việc chính quyền địa phương không đền bù cho gia đình ông khi làm đường liên xã đi qua khu vực đất nhà ông.

Ngày 16/12/2009 Tổ Tiếp công dân huyện đã ban hành văn bản trả lời số 01/CV-TTD với nội dung qua làm việc với ông Nguyễn Văn Tích không cung cấp được tài liệu chứng minh về việc nộp đơn tại thời điểm 2000-2001, khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tích không có cơ sở để giải quyết, vì đã hết thời hiệu khiếu nại theo quy định.

Đến tháng 6/2010, ông Nguyễn Văn Tích tiếp tục có đơn khiếu nại gửi các cấp. Ngày 22/6/2010 UBND huyện ban hành phiếu chuyển đơn số 44/PCĐ-UBND chuyển nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tích đến UBND xã Nghĩa Thắng kiểm tra, xem xét giải quyết.

Ngày 15/6/2010 UBND xã Nghĩa Thắng đã tiến hành làm việc với ông Nguyễn Văn Tích. Ngày 08/7/2010 UBND xã Nghĩa Thắng đã có báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Tích, UBND xã Nghĩa Thắng không xác định được thiệt hại và nguyên nhân do thời gian quá lâu (gần 10 năm).

Ngày 10/10/2013, UBND huyện Đăk R'láp ban hành Công văn số 625/UBND-NC về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tích với nội dung nội dung đơn kiến nghị của ông Tích không có cơ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối với nội dung đề nghị bồi thường, hỗ trợ khi làm đường liên xã của ông Nguyễn Văn Tích đã được UBND huyện, UBND xã Nghĩa Thắng, Tổ Tiếp công dân huyện trả lời.

**2. Đối với nội dung ông Chì, bà Dung có hành vi chặt phá cây của gia đình ông.**

Liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Chì trú tại thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng chặt phá một số cây tre và 02 cây gỗ rừng có đường kính 15-20 cm trên diện tích đất rẫy của ông Nguyễn Văn Tích, ngày 17/12/2014 Công an xã Nghĩa Thắng phối hợp với công an huyện, Ban TỰ quản thôn Quảng Chánh và các cá nhân có liên quan tiến hành mời hộ ông Nguyễn Văn Tích và ông Nguyễn Văn Chì để giải quyết. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Tích không thống nhất kết quả giải quyết, yêu cầu ông Nguyễn Văn Chì bồi thường thiệt hại cho gia đình ông.

Ngày 04/6/2015, ông Nguyễn Văn Tích đến Ban Tiếp công dân huyện Đăk R'láp tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý ông Nguyễn Văn Chì về hành vi phá hoại tài sản của gia đình ông. Ban Tiếp công dân huyện ghi nhận ý kiến của ông Tích, Ban Tiếp công dân huyện ban hành Công văn số 73/CV-BTCD ngày 12/6/2015 về việc chuyển nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Tích đến Công an huyện Đăk R'láp để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Như vậy, đối với nội dung ông Nguyễn Văn Chì phá hoại tài sản của gia đình ông đã được Công an xã tiến hành giải quyết nhưng không thành, Ban tiếp công dân huyện đã chuyển nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tích đến Công an huyện xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

**3. Đối với kiến nghị về việc gia đình ông Nguyễn Văn Tích đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 1 năm nay vẫn chưa được giải quyết.**

Liên quan đến nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường kiểm tra, xem xét tham mưu UBND huyện giải quyết, ngày 26/4/2019 phòng Tài nguyên môi trường phối hợp với UBND xã Nghĩa Thắng tiến hành kiểm tra xác minh, làm việc với ông Nguyễn Văn Tích về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết quả kiểm tra khu vực đất của ông Nguyễn Văn Tích nằm trong thửa đất số 151, tờ bản đồ số 41 (đo năm 2011), diện tích 1632.7 m<sup>2</sup> đất trồng cây lâu năm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có một phần diện tích đất nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trường THPT Nguyễn Tất Thành, xã Nghĩa Thắng (phần diện tích đất này trước đây ông đã hiến đất xây dựng trường học), cụ thể tại thửa đất số 125, tờ bản đồ số 17 (đo năm 1999) được UBND tỉnh Đăk Nông

cấp ngày 20/01/2009 và một phần diện tích đất còn lại của ông Nguyễn Văn Tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết quả kiểm tra thửa đất số 125, tờ bản đồ số 17 (đo năm 1999) đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường THPT Nguyễn Tất Thành: Thửa đất có chiều ngang từ tim đường nhựa (liên xã) đến giáp ranh phần đất chưa cấp cho ông Nguyễn Văn Tích là 106m.

Tuy nhiên, kết quả buổi kiểm tra, làm việc ngày 26/4/2019 với ông Nguyễn Văn Tích chưa đi đến thống nhất. Hiện nay, phòng Tài nguyên và môi trường tiếp tục phối hợp với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đắk R'lấp, UBND xã Nghĩa Thắng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm nội dung đơn kiến nghị và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Tích theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Tích, trú tại thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp./. *V. Kieu*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thanh tra tỉnh Đắk Nông;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Ban Tiếp công dân huyện; | để
- Phòng TNMT; | biết
- Ông Nguyễn Văn Tích; (thay trả lời);
- Công TTĐT-VP UBND huyện; (công khai)
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Lê Mai Hoàn*

